

THÔNG BÁO

Cơ cấu và mức giải thưởng Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021

Nhằm động viên, khích lệ các thí sinh tham dự, Ban Tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 thông báo về cơ cấu và mức giải thưởng của Cuộc thi

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” được Bộ Văn hóa, Thể thao phát động từ cuối tháng 5 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và cũng như sự quan tâm của người yêu sách trên cả nước. Đây là hoạt động được đánh giá là tổ chức kịp thời, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, hiện đại, đa dạng hóa các hình thức trong phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tại nhiều địa phương, ngành văn hóa đã có văn bản hướng dẫn, phối hợp cùng các ngành giáo dục, thông tin truyền thông... chia sẻ, lan tỏa thông tin về Cuộc thi đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Để động viên, khích lệ các thí sinh tham dự, ngoài kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự đóng góp xã hội hóa của các đơn vị đồng hành, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo cơ cấu và mức giải thưởng Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 như sau:

- 01 Giải đặc biệt trị giá 5.000.000 đồng.
- 03 Giải Nhất trị giá 4.000.000 đồng/giải.
- 06 Giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng/giải.
- 10 Giải Ba trị giá 2.000.000 đồng/giải.
- 20 Giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Bên cạnh các giá trị giải thưởng như trên, các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi còn nhận được Giấy chứng nhận giải thưởng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sách và các phần quà khác tương ứng với giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức tại thành phố Hà Nội vào tháng 11 tới.

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến dành cho các đối tượng là người đang học tập, làm việc và sinh sống ở Việt Nam (từ 06 tuổi trở lên), dự thi bằng cách xây dựng video clip giới thiệu, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách yêu thích và có tác động tích cực đối với bản thân. Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 01/6/2021 và hạn cuối cùng để các thí sinh gửi bài là ngày 26/7/2021. Chi tiết thể lệ đã được đăng tải tại địa chỉ: bit.ly/cuonsachtoiyeu2021 hoặc bit.ly/thelecuonsachtoiyeu ./.

